

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดวันนี้อย่างกว้างแคบรอผลประชุมเฟด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ และยังมีแนวโน้มจะแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป เพื่อรอดูสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายการเงิน รวมถึงทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐ

*ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากร่วงลงท่ามกลางภาวะซื้อขายซบเซาเมื่อคืนนี้ จากการคาดการณ์ว่าจะมีถ้อยแถลงในเชิงผ่อนคลายนโยบายมากขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

*สหรัฐเปิดเผยวานนี้ว่า ภาคบริการชะลอตัวสู่ระดับต่ำสุดรอบ 6 เดือนในเดือนต.ค. ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในรัฐเท็กซัสลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวในช่วงต้นไตรมาส 4

*ข้อมูลที่ย่ำแย่ดังกล่าวหนุนการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับประกันกับตลาดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงอีกยาวไกล โดยเฟดจะเริ่มการประชุมทบทวนนโยบายในวันนี้ และมีแนวโน้มค่อนข้างแน่นอนว่า เฟดจะประกาศยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) หลังเสร็จสิ้นการประชุมวันพรุ่งนี้

*แต่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ที่ระดับต่ำ ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปชะลอตัว และดอลลาร์แข็งค่า ตลาดจึงรอดูว่า เจ้าหน้าที่เฟดจะยอมรับความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐหรือไม่

*ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนี ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี ในเดือนต.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจของเยอรมนีอาจจะชะลอตัวในไตรมาส 4

*ข้อมูลที่ระบุว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ได้ทุ่มงบเพียง 1.704 พันล้านยูโร ในสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อซื้อตราสารหนี้ประเภท covered bond ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการใหม่ เพื่อส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.421 บาท

*09.36 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.43/45 จาก 32.43/45 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.42/45 จาก 32.44/46 เมื่อวาน
*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.18/29 จาก 41.128/171 เมื่อวาน
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 107.84/86 จาก 107.81 เมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2711/13 จาก 1.2697 เมื่อวาน

"ช่วงสองวันนี้คงยังนิ่งๆ อยู่ รอดู FOMC(คณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด) flows อะไรก็ยังไม่ค่อยมีเข้ามาช่วงนี้" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงเช้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ และมีแนวโน้มจะแกว่งตัวในกรอบต่อไปในช่วง 2 วันนี้ เพื่อรอผลการประชุมและการแถลงของเฟด ในคืนวันพรุ่งนี้ ว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ โดยคาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.46 และแนวต้านที่ 32.37

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้